

ทันหุ้น - KBS วางหมากปี 2561 เทิร์นอะราวด์ อานิสต์ดีมานด์เหล็ก คมเข้ม ต้นทุน เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ หวังเปิดช่องรับทรัพย์สินเพิ่ม ชีราคา น้ำตาลแตะจุดต่ำสุด พร้อมยืนยันลอยตัวราคาน้ำตาลไร้ผลกระทบธุรกิจ

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในปี 2561 ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยคาดว่าแนวโน้มผลงานในปีนี้มีโอกาสพลิกเป็นบวก หากเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน 376.64 ล้านบาท

● ออเดอร์เข้ามีมผลงานบวก

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะกลับมาเป็นบวกนั้น เกิดจากคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งต้นทุนในส่วนต่างๆ ลดลง ทำให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน KBS มีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาล รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นตัวเลขราว 90%, ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ราว 10%

นอกจากนี้ หากจำแนกเฉพาะธุรกิจน้ำตาลนั้น แบ่งเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศราว 80% และที่เหลืออีก 20% แบ่งขายให้กับลูกค้าในไทย รวมทั้งธุรกิจยังมีแนวคิดขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมรายรับให้ดียิ่งขึ้น

● ราคาน้ำตาลแตะจุดต่ำสุด

ด้านนายอิสสระ ฤวิธเดิมาทรย์ กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS กล่าวว่า แผนการลงทุนในปีนี้ บริษัทคงไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด และคง

KBS ลั่นปี 61 เทิร์นอะราวด์ ดีมานด์ล้น-เร่งขยายฐาน



อิสสระ ฤวิธเดิมาทรย์

มีเพียงการปรับปรุงเครื่องจักรบางส่วนเท่านั้น เพื่อการเครื่องเดินเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกในปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่ราว 13.50 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งโดยส่วนตัวมองน่าจะเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้ว ซึ่งสวนทางการกับความต้องการและปริมาณที่บอกรอของตลาดปิดทึบของบริษัทในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.2 ล้านตัน จากปีก่อนที่ 2.4 ล้านตัน

● ลอยตัวน้ำตาลไร้ผลกระทบ

ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศนั้น บริษัทมองว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และ

ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีการกำหนดส่วนแบ่งระหว่างผู้ซื้อประกอบการและเกษตรกรไว้ตามเดิม

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 376.64 ล้านบาท มากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 21.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 และบริษัทมีกำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจำนวน 458.74 ล้านบาท มากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 166.39 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการดังกล่าวเกิดจากบริษัทมีกำไรขาดทุนขั้นต้นจากการขายและบริการลดลงจากปีก่อน จำนวน 166.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.72 จากปริมาณการขายน้ำตาล ลดลงร้อยละ 0.20 แต่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และมีส่วนต่างระหว่างราคาน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบที่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.21 และปริมาณการขายกากน้ำตาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.50 และมีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

ทั้งนี้แม้ว่าราคาขายน้ำตาลและกากน้ำตาลจะสูงขึ้น ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่กระบวนการผลิตลดลงจากปีก่อน 202,792 ตัน ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำตาลและกากน้ำตาลลดลง อีกทั้งมีต้นทุนค่าขนส่งอ้อย เพิ่มขึ้น 109 ล้าน

บาท และค่าใช้จ่ายจัดหาอ้อยสูงขึ้นกว่าปีก่อน บริษัทจึงแบกภาระต้นทุนผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น อีกทั้งปริมาณกากอ้อยที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าลดลง อีกทั้งมีต้นทุนการซื้อกากอ้อยจากภายนอก จำนวน 260 ล้านบาท บริษัทยังมีรายได้การขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายไฟฟ้าจากปีก่อน อีกทั้งปีก่อนอยู่ระหว่างซ่อมแซมท่อเมนไอน้ำแตกเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุในไตรมาส 2/2559

ในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 11.77 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 62.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 81.2 แต่ในปี 2560 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 24.01 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 10.03 ล้านบาท ผลจากค่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.51 จากปริมาณการขายที่ลดลงแต่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.91 เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อีกทั้งในปี 2560 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 36.93 ล้านบาท จากที่ปีก่อนรับรู้รายได้ภาษีเงินได้จำนวน 67.65 ล้านบาท